

# **Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa đảng uỷ cơ quan và đảng đoàn bộ nông trường**

Lê Xuân Tại

Bí thư đảng đoàn Bộ Nông trường

Bộ Nông trường được thành lập từ cuối 1960 để xây dựng và quản lý các nông trường quốc doanh. Nhiệm vụ của nó là hướng dẫn ngành nông trường sản xuất và cung cấp sản phẩm, góp phần tích lũy vốn cho Nhà nước, phát huy tác dụng nêu gương tốt đối với các hợp tác xã nông nghiệp.

Đảng và Nhà nước giao cho ngành chúng tôi nhiệm vụ khá nặng nề và quan trọng. Trong đó chúng tôi thấy tác động của đảng đoàn Bộ, của cơ quan Bộ đối với các nông trường ở rải rác khắp các tỉnh là rất lớn. Nếu sự chỉ đạo của Bộ không mạnh mẽ, ảnh hưởng rất nhiều đến sự trưởng thành của các nông trường. Cơ quan Bộ muốn mạnh thì trước hết đảng đoàn Bộ, đảng bộ cơ quan Bộ phải mạnh. Vì đảng viên chiếm một nửa tổng số cán bộ, công nhân, nhân viên ở Bộ. Đảng viên lại giữ những công việc chủ chốt, những bộ phận quan trọng của Bộ. Tư tưởng và hành động tốt hoặc xấu của những đảng viên ở cơ quan Bộ có ảnh hưởng trực tiếp đến toàn ngành. Vì vậy, đảng đoàn và đảng uỷ phải quan hệ rất mật thiết với nhau trong việc xây dựng và lãnh đạo cơ quan Bộ, xây dựng đảng bộ. Do nhận thức được như vậy, mấy năm qua chúng tôi hết sức chú trọng việc xây dựng đảng bộ cơ quan theo yêu cầu "bốn tốt", xây dựng mối quan hệ giữa đảng đoàn và đảng uỷ cơ quan Bộ ngày càng chặt chẽ. Chúng tôi thấy sâu sắc rằng mối quan hệ đó được xây dựng trên tinh thần trách nhiệm chung, mục đích chung là phấn đấu để thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng trong ngành mình. Nhận rõ như vậy thì khó khăn nào cũng vượt được, tạo ra được sức mạnh về tinh thần và tổ chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng giao cho. Đó cũng là kinh

nghiệm sâu sắc mà chúng tôi đã rút ra được trong quá trình xây dựng đảng bộ lãnh đạo cơ quan Bộ Nông trường.

Mối quan hệ giữa đảng đoàn, giữa thủ trưởng, ngành với đảng uỷ có nhiều mặt, nhiều hình thức, song nó thể hiện tập trung vào mấy vấn đề sau đây:

1 - Làm quán triệt đường lối xây dựng và phát triển ngành nông trường của Đảng, đấu tranh chống những quan điểm, hành động sai lầm để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng giao

Chúng tôi cho rằng: đảng đoàn có trách nhiệm trước Trung ương trong việc thi hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng đối với ngành mình. Phải làm cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan Bộ, trong ngành quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, nắm vững phương hướng, nhiệm vụ cụ thể của ngành để hướng dẫn, giúp đỡ cấp dưới thực hiện. Trong quá trình thực hiện, đảng đoàn phải nắm vững tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên đối với đường lối của Đảng để kịp thời uốn nắn, đề ra biện pháp sửa chữa, thúc đẩy sự hoạt động của ngành.

Đảng uỷ cơ quan chủ yếu là phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên và nhân viên trong cơ quan, bảo đảm thực hiện đường lối chính sách của Đảng. Công tác chính trị, tư tưởng của đảng bộ cơ quan phải xoay quanh nhiệm vụ của ngành, cùng đảng đoàn giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên và nhân viên trong cơ quan làm tốt công tác của đảng đoàn và thủ trưởng Bộ đã đề ra. Do đó đảng đoàn nhất thiết phải kết hợp chặt chẽ với đảng uỷ cơ quan về mọi mặt chính trị tư tưởng và tổ chức. Cơ sở của sự phối hợp đó là nhiệm vụ chính trị của ngành, là tinh thần trách nhiệm chung đối với việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng trong ngành mình, đó là xuất phát điểm của việc phối hợp. Chính từ nhận thức đó, đảng đoàn và đảng uỷ cơ quan Bộ đã cộng tác với nhau rất chặt chẽ. Có những việc lúc đầu chưa quy định được cụ thể ngay, nhưng rồi cứ bắt tay vào làm, dần dần chúng tôi đưa một số chế độ sinh hoạt, hội ý, hội báo vào nền nếp.

Để tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trên cơ sở đường lối, chính sách của Đảng, điều quan trọng bậc nhất là chúng tôi đã cùng đảng uỷ cơ quan tổ chức nghiên cứu, học tập thật tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho cán bộ, đảng viên ở cơ quan Bộ, đồng thời phổ biến các nghị quyết, chỉ thị đó cho cán bộ lãnh đạo các nông trường. Khi có chủ trương của Trung ương Đảng, của Hội đồng Chính phủ hoặc của đảng đoàn và thủ trưởng Bộ, các đồng chí trong đảng đoàn, các đồng chí bộ trưởng, thứ trưởng cùng với đảng uỷ nghiên cứu một cách nghiêm chỉnh để quán triệt và bàn kế hoạch thực hiện phân công phổ biến, hướng dẫn cấp dưới thực hiện. Các đồng chí trong đảng đoàn thì làm việc phổ biến, chỉ đạo các nông trường nghiên cứu và thực hiện. Đảng uỷ thì cùng với đảng đoàn tổ chức học tập cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan Bộ, làm cho các đồng chí đó quán triệt các đường lối, chính sách để nghiên cứu, giúp Bộ chỉ đạo tốt các nông trường. Đảng uỷ lấy việc thực hiện các chính sách của Đảng làm mục tiêu phấn đấu và nội dung công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ cơ quan.

Trong các kỳ sinh hoạt của đảng bộ cơ quan, chúng tôi đã đấu tranh chống những quan điểm sai lầm của một số đồng chí khi chấp hành Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng và Nghị quyết lần thứ năm của Trung ương Đảng. Mấy năm qua, cán bộ, đảng viên ở cơ quan Bộ tuyệt đối tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉnh các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhưng có đồng chí giữ cương vị quan trọng của Bộ đã có những quan điểm sai lầm, đánh giá không đúng sự phát triển của ngành nông trường, phủ nhận thành tích và sự cố gắng của toàn ngành, nhận thức không đúng đắn chủ trương phát triển và củng cố các nông trường của Đảng ta. Từ những quan điểm sai lầm này, đồng chí đó đã chủ trương phát triển kinh tế cá thể ở các nông trường, v.v... Những quan điểm sai lầm đó đã xảy ra ở một số rất ít cán bộ lãnh đạo, nên đã gây ra tác hại cụ thể, tạo nên tình trạng không đoàn kết, nhất trí trong đảng bộ cơ quan Bộ và các đảng bộ nông trường.

Trước tình hình đó, chúng tôi đã phối hợp với đảng uỷ, dựa vào Nghị quyết của Trung ương lần thứ chín và chỉ hấn mùa xuân, dựa vào cá đại hội đảng bộ mà tiến hành đấu tranh mạnh mẽ và liên tục, đánh bại những quan điểm sai lầm đó, củng cố sự đoàn kết nhất trí trong đảng bộ và trong cơ quan. Có thể nói: vấn đề lớn như vậy, nếu chỉ riêng đảng đoàn hay đảng uỷ thì không thể làm nổi, mà phải kết hợp chặt chẽ giữa chuyên môn của ngành với công tác tư tưởng của đảng bộ, tức là giữa đảng đoàn và đảng uỷ.

Đảng đoàn, bộ trưởng, thứ trưởng và đảng uỷ cơ quan đã nhất trí là muốn lãnh đạo chỉ đạo quản lý kinh tế trong toàn ngành không thể khoán trắng công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng ở các đảng bộ nông trường cho các tỉnh uỷ và thành uỷ, mà đảng đoàn phải tham gia tích cực vào công tác này. Căn cứ vào chỉ thị công tác tư tưởng của Ban bí thư Trung ương Đảng, hàng năm đảng đoàn, đảng uỷ đã tổ chức nghiên cứu, liên hệ với tình hình của ngành đề ra chủ trương cụ thể về công tác chính trị tư tưởng của ngành, giúp cho địa phương lãnh đạo tư tưởng chính trị cho nông trường quốc doanh được sát hợp hơn, thống nhất được công tác chính trị tư tưởng từ cơ quan Bộ đến nông trường, đồng thời có cơ sở thực tế để kiểm tra tư tưởng của cán bộ, đảng viên từ dưới lên, từ trên xuống qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế. Mặt khác, đảng uỷ đã xác định cho toàn thể cán bộ, đảng viên ở cơ quan Bộ là phải có trách nhiệm tích cực đối với việc xây dựng nông trường, coi việc sản xuất và quản lý nông trường tốt hay xấu là đối tượng chủ yếu của cơ quan Bộ. Trong khi xuống các nông trường, đảng viên ở cơ quan Bộ cần quan tâm đến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ở đó và góp ý kiến với đảng uỷ và giám đốc nông trường giải quyết. Do vậy đảng uỷ, đảng bộ cơ quan Bộ đã tác động mạnh mẽ và cụ thể đối với việc xây dựng các đảng bộ nông trường và sự lãnh đạo toàn ngành của Bộ. Từ khi đảng bộ cơ quan Bộ đoàn kết, nhất trí, thống nhất đối với nhiệm vụ, phương hướng và chủ trương công tác của Đảng, của đảng đoàn

và thủ trưởng Bộ thì các đảng bộ nông trường dần dần được củng cố vững mạnh, Đảng bộ cơ quan Bộ đang phấn đấu trở thành đảng bộ "bốn tốt", nhiều đảng bộ nông trường đã trở thành đảng bộ khá thực sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối ở nông trường.

Đi đối với việc tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng thật chặt chẽ trong Đảng, chúng tôi rất coi trọng việc sinh hoạt chính trị trong các tổ chức công đoàn, thanh niên, phụ nữ, tự vệ, đẩy mạnh các phong trào chính trị của quần chúng để xây dựng ý chí cách mạng tiến công.

Bên cạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, đảng đoàn và đảng uỷ đã tìm đủ mọi cách để nâng cao trình độ văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và nhân viên cơ quan Bộ cũng như ở các nông trường. Đến nay, ngoài số cán bộ được đào tạo tập trung tại trường, hiện có trên 200 cán bộ ở cơ quan Bộ đang theo học tại chức ở các trường đại học.

2 - Thật sự tăng cường vai trò lãnh đạo của tập thể, đề cao vai trò chủ động và phụ trách của từng người trong đảng đoàn, đảng uỷ là vô cùng quan trọng

Như chúng ta đã rõ: các tổ chức của Đảng (đảng uỷ, đảng đoàn v.v...) có nhiệm vụ nâng cao hiệu suất công tác, chiến đấu, và phát huy năng động tính chủ quan của từng người cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng giao.

Tổ chức của Đảng có trách nhiệm biến chủ trường đường lối của Đảng thành của quần chúng, gắn yêu cầu của cách mạng với khả năng cách mạng của quần chúng. Để làm được nhiệm vụ nặng nề và vinh quang đó, nó phải dựa vào trí tuệ của tập thể, dựa vào sức sáng tạo của tập thể là cơ sở để từng cá nhân phát huy tác dụng. Xuất phát từ vai trò của tập thể, đảng uỷ, đảng đoàn chúng tôi đã xây dựng được chế độ sinh hoạt thường kỳ vào ngày 2 hàng tháng cho đảng đoàn, đảng uỷ, và cán bộ phụ trách của Bộ. Nhờ có chế độ sinh hoạt và giữ được chế độ đó mà đảng uỷ, đảng đoàn nắm được tình hình sinh hoạt, tình hình sản xuất,

các diễn biến tư tưởng, nêu cao được tinh thần tự phê bình và phê bình của tập thể trong tổ chức, sự đoàn kết nhất trí được tăng cường, đẩy mạnh được mọi mặt công tác sản xuất. Trên cơ sở đó mà uy tín của đảng uỷ được đề cao, sức mạnh của tập thể được tăng cường rõ rệt trong cơ quan Bộ. Sinh hoạt tập thể và vai trò tập thể của đảng uỷ, đảng đoàn đã thành nền nếp, nên khi có chủ trương gì mới, có chỉ thị gì quan trọng hoặc việc gì mà tập thể chưa bàn, thì hoặc đảng đoàn nắm trước, đảng uỷ nắm trước mà đưa ra tập thể bàn bạc một cách tự giác. Từ đó mà quyết định tính chất của cuộc họp, người phụ trách cuộc họp đó.

Để đảm bảo thống nhất ý chí và hành động trên cơ sở tập thể dân chủ trong đảng uỷ, đảng đoàn, chúng tôi còn có chế độ sinh hoạt đảng uỷ, đảng đoàn với các bí thư chi bộ và các đồng chí phụ trách các vụ, cục khi có các chủ trương mới quan trọng của Đảng, của Chính phủ hay của Bộ. Nhờ đó mà lực lượng cốt cán nắm được chủ trương tham gia tích cực vào biện pháp và trở thành lực lượng đi truyền đạt cho các cơ sở.

Nhờ tập thể dân chủ được đề cao mà nguyên tắc tập trung thống nhất được tôn trọng. Chúng tôi cho đó là một kinh nghiệm quan trọng trong việc xây dựng đảng bộ và xây dựng cơ quan.

### 3 - Kết hợp tốt trong việc quản lý đảng viên

Đảng bộ do nhiều chi bộ cơ quan hợp lại. Đảng viên thì ở nhiều địa phương hợp lại, do đó việc tìm hiểu cán bộ, đảng viên gặp nhiều khó khăn. Qua xây dựng chi bộ, đảng bộ "bốn tốt", công tác quản lý đảng viên được chú trọng và tăng cường; quản lý công tác sinh hoạt được chặt chẽ hơn, việc giao trách nhiệm cho đảng viên được cụ thể. Mặt khác, qua chỉnh huấn chính trị và qua công tác bảo vệ tổ chức đảng, bảo vệ cơ quan, chúng tôi đã nắm được những mặt cơ bản về tư tưởng, lịch sử chính trị, sinh hoạt công tác, v.v... của đảng viên, cán bộ, quân chúng. Cán bộ trung, cao cấp và đảng viên thì nắm chắc hơn.

Để quản lý tốt cán bộ, đảng viên, đảng đoàn, đảng uỷ đã thống nhất là mỗi khi điều cán bộ đi hay điều cán bộ về cơ quan thì Vụ tổ chức

cán bộ cùng với cơ quan tổ chức của đảng uỷ phải có nhiệm vụ thẩm tra mọi mặt, và thống nhất ý kiến trước khi quyết định.

Lý lịch cán bộ nói chung thì cơ quan tổ chức quản lý theo sự phân công của Ban tổ chức trung ương. Riêng lý lịch đảng viên thì đảng uỷ phải quản lý tất cả. Các chi uỷ quản lý bản sơ yếu lý lịch đảng viên. Hàng năm, sau khi tổng kết thi đua, nhận xét đảng viên "bốn tốt", mỗi đảng viên, cán bộ đều tự làm bản nhận xét hàng năm của mình, cấp uỷ, thủ trưởng công khai góp ý rồi đưa bản ấy lưu vào hồ sơ lý lịch của cơ quan Bộ.

Trong ba năm qua, mặc dù từ hoà bình chuyển sang chiến tranh, yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng rất lớn lao và khẩn trương, nhiệm vụ chung của ngành và của cơ quan rất nặng nề, khó khăn, đòi hỏi phải có những chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, tổ chức, công tác và nếp sống, nhưng với sự phối hợp chặt chẽ, nhất trí giữa đảng đoàn, bộ trưởng, thứ trưởng và đảng uỷ cơ quan Bộ, chúng tôi vẫn luôn luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao cho.